

## ลุงยังชีพแทนความห่วงใยจากใจคนกสิกรไทยถึงผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว



พนักงานสาขาของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดทำลุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในภาคเหนือของประเทศไทย และนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในตำบลจอมหมากแก้วและตำบลดงมะตะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย



## นวกิจประกันภัยจัดกิจกรรมจิตอาสาผลิตหนังสือเบรลล์ ครั้งที่ 3



นางวิภาดา ศรีธิมาสถาพร ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะ “นวกิจจิตอาสา” ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในกิจกรรม "จิตอาสาผลิตหนังสือเบรลล์ ครั้งที่ 3" พร้อมมอบแผ่นซีดีเพื่อใช้ทำหนังสือเสียง ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ศูนย์กลางการผลิตสื่อการเรียนรู้นักหนังสือเบรลล์และหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ

## เครือข่ายออยล์จัดโครงการค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์



เครือข่ายออยล์จัดโครงการค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10 โดยการนำเยาวชนจาก 10 ชุมชนรอบโรงกลั่น จำนวน 90 คน เข้าค่าย ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นเวลา 2 วัน เพื่อเสริมสร้างทักษะปลูกฝังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การทำงานเป็นกลุ่มการปฏิบัติจริงตามสโลแกน “ฟังให้รู้ คุยให้จำ ทำให้เข้าใจ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป

## ไทยพาณิชย์ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งกับกองทัพอากาศในหลายพื้นที่ของประเทศ



เนื่องจากประชาชนในหลายจังหวัดได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ทั้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในภาคครัวเรือนและในภาคเกษตรกรรม ธนาคารไทยพาณิชย์จึงร่วมกับกองทัพอากาศในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งเพิ่มเติมจากการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ประสบภัยหนาว ซึ่งธนาคารให้ร่วมมือกับกองทัพอากาศมาอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ “ช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์”

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งนี้ มุ่งเน้นวิธีการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ ศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชน ก่อนดำเนินการสร้างระบบการจัดการน้ำ จัดวางถังกักเก็บน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อให้บริการแก่ประชาชน โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการแล้วเสร็จที่จังหวัดอุบลราชธานี อุตรธานี นครราชสีมา และเชียงใหม่ และเตรียมส่งมอบอีก 2 แห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและลพบุรี ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2557 นี้ โดยมีคณะผู้บริหารจากกองทัพอากาศและธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้แทนในพิธีส่งมอบ นับเป็นโครงการความร่วมมือเพื่อส่งมอบ “น้ำใจ” และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนและชุมชนในสังคมไทย

ขอเชิญสมาชิก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส่งข่าว CSR เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทท่านมาได้ที

[csrclub@lca.or.th](mailto:csrclub@lca.or.th)